

สพฐ.สำรวจความคิดเห็น OBEC POLL เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯลฯ สำหรับครู รร.ขนาดเล็ก (นร.ไม่เกิน 40 คน) ที่ไม่มี ผอ.รร.

นำเสนอเมื่อ : 23 ม.ค. 2568

แบบสำรวจความคิดเห็น OBEC POLL เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ฯลฯ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเน้นให้ผู้เรียน "เรียนดี มีความสุข" เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการขับเคลื่อนดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ในสภาพปัญหาปัจจุบันครูมีภาระงาน ที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ลดลง ซึ่งจากผลการสำรวจ OBEC POLL ที่ผ่านมามีพบว่า ภาระงานที่ส่งผลกระทบต่อจัดการเรียนการสอนของครู คือ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดแคลนบุคลากรและไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน แต่จำเป็นต้องดำเนินการเช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมมากกว่าในทุกด้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงสำหรับประกอบการพิจารณาดำเนินการลดภาระครูในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน ๔๐ คน) ที่ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย เฉพาะครูผู้สอน

โดยสามารถตอบแบบสำรวจ ตามคิวอาร์โค้ดที่ส่งมาด้วย (ลิงก์แบบสำรวจด้านล่าง) **ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.** เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำมาประกอบการสรุปผลนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองให้เป็นไปตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ต่อไป

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗/ ๒๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง แบบสำรวจความคิดเห็น OBEC POLL เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน ๔๐ คน)
ที่ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย คิวอาร์โค้ด OBEC POLL สำรวจความคิดเห็นฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในสังกัดและ
ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการขับเคลื่อนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ในสภาพปัญหาปัจจุบันครูมีภาระงาน
ที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่ลดลง ซึ่งจากผลการสำรวจ OBEC POLL ที่ผ่านมามีพบว่า ภาระงานที่ส่งผลกระทบต่อการจัด
การเรียนการสอนของครู คือ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ขาดแคลนบุคลากรและไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน แต่จำเป็นต้องดำเนินการเช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดใหญ่
ที่มีความพร้อมมากกว่าในทุกด้าน ดังนั้นเพื่อเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงสำหรับประกอบ
การพิจารณาดำเนินการลดภาระครูในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงขอความร่วมมือท่านแจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน ๔๐ คน) ที่ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะครูผู้สอน โดยสามารถตอบแบบสำรวจ ตามคิวอาร์โค้ดที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา
๑๖.๓๐ น. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการสรุปผลนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองให้เป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริ ภวังคณันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๑๕

“เรียนดี มีความสุข”

ลิงก์แบบสำรวจ